
Skólaráðsfundur         18.nóv 2019 

 

1. Starfsáætlun 2018-2019 

- Farið var í gegnum starfsáætlun síðasta skólaárs.  

- Athugasemdir sem upp komu varðandi starfsáætlun: 

 Setja viðmið frá Aðalnámskrá í sviga fyrir aftan okkar viðmið.  

 Athuga tímafjölda í viðmunarskrá (of margir hjá t.d. 7.bekk) 

 Haustfundur var boðaður of seint, ein vika.  

 Foreldrar almennt sáttir við skólasetningu + haustfund. Erfitt þó að eiga fleiri en 

eitt barn á sama stigi.  

2. Áfallaáætlun 

- Áfallaáætlun kynnt og rædd.  

- Ársskýrsla kynnt og einnig sýnt hvar hægt sé að nálgast hana ásamt öllum skýrslum sem 

skólinn gerir.  

3. Skólapúlsinn 

- Rætt var hvernig úrtak er hjá Skólapúlsinum og hvernig unnið er með svörin.  

4. Nýir verkferlar v. fjarvista og leyfa nemenda 

- Nýr verkferill varðandi fjarvista og leyfa nemenda var sýndur. Skjalið er ekki fulltilbúið til 

að sýna opinberlega.  

5. Mentor 

- Flókinn og erfitt að skilja fyrir foreldra. 

- Foreldrar tala um að kennarar eru misduglegir að setja inn námsstöðu nemenda (virkni í 

tíma) og vilja fá að vita oftar sérstaklega ef nemandi er eftir á og þarf að vinna það upp 

heima.  

- Foreldrar tala líka um að kennarar séu misduglegir að setja inn heimanám.  

- Foreldrar eru sáttir við appið en segja að það hafi samt nokkra galla.  

6. Önnur mál 

- Sýndar voru leiðir fyrir foreldra að ýta undir vaxandi hugarfar. 

 

Fundi slitið kl. 9:00 með göngutúr um nýju bygginguna.  

 

 

 

  

 


